

กิตติกรรมประกาศ

บนเส้นทางแห่งการแสวงหาคำตอบในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยพบว่าบนเส้นทางดังกล่าว มีท่านผู้มีพระคุณและสถาบันที่สนับสนุนให้ผู้วิจัยก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้สำเร็จ ท่านผู้มีพระคุณและสถาบันเหล่านี้ คือ

รองศาสตราจารย์ประกฤษร์ กระจมุก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเป็นตัวแทนที่มีคุณค่ายิ่งของผู้วิจัยทั้งในด้านวิชาการ และการนำเอาความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นผู้ชี้แนะในการสร้างคุณค่าแก่ชีวิต ทราบซึ่งอย่างอื่นในความเอาใจใส่ ห่วงใย สร้างพลังใจในการแก้ปัญหาตลอดมา จนทำให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจ ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งปวง ผู้วิจัยขอจารึกไว้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือ เอาใจใส่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทำให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ชรรมาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อากาศ บุญช่วย ที่กรุณาให้คำแนะนำ และให้แนวคิดรายละเอียดหลายประการ ทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลงได้ด้วยดี

คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ที่ได้ให้ความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาการศึกษาแก่ผู้วิจัย จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ได้

ผู้เชี่ยวชาญทางภาษษาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลสงขลาทั้ง 5 ท่าน ที่กรุณาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แก้ไขปรับปรุงและเสนอข้อปรับปรุงของแบบวัดความวิตกกังวล และโครงเรื่องที่ใช้เป็นตัวแบบในเทปบันทึกภาพ

ผู้อำนวยการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่กองแผนกเทคโนโลยีการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอเนกประการ ในการถ่ายทำตัวแบบในเทปบันทึกภาพ

อาจารย์พยาบาล พยาบาลประจำการ นักศึกษาพยาบาลและผู้ช่วย ที่ได้ช่วยเหลือร่วมมือแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ใช้เป็นตัวแบบ ในเทปบันทึกภาพอย่างดียิ่ง

ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของแผนกเทคโนโลยีการศึกษา และ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสงขลา ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสงขลา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมมือ
เป็นอย่างดี ในการวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ให้ทุนอุดหนุนในการทำ
วิทยานิพนธ์ เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

ผู้อำนวยการ และผู้บริหารกองงานวิทยาลัยพยาบาลที่ได้กรุณาให้
เวลาศึกษาต่อ และช่วยเหลือสนับสนุนตลอดมา

พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ พยาบาล และจิตวิทยาการศึกษา ผู้เป็นที่ปรึกษา
ช่วยเหลือ ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา

คุณพ่อ คุณแม่ ผู้เป็นแบบอย่าง ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันมีคุณค่าซึ่งแก่ผู้วิจัย
และเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษา

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีพระคุณ และ สถาบันเหล่านี้เป็น
อย่างสูง ที่มีส่วนสนับสนุนเกื้อกูลชีวิตของผู้วิจัยให้เจริญขึ้น และประสบความสำเร็จใน
การทำวิทยานิพนธ์นี้

จินตวีพร เขมะจารีย์กุล